



เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา - 9 /May/ 2014

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้มีการตีพิมพ์ โอวาทจากท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ในครั้งที่บรรดาสมาชิกคณะกรรมการกลางและมหกรรมเอี้ยะอ์ติกาฟ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งงานมหกรรมเอี้ยะอ์ติกาฟ แห่งชาติครั้งนี้ จัดขึ้น ณ. มุจญตะมะอ์ ออมูซิช ออลี อิมามโคมัยนี(รฎ) เมืองกุม

ในการพบปะของสมาชิกคณะกรรมการกลางและมหกรรมอ์ติกาฟ ครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความกระตือรือร้นของประชาชน และการตอบรับอย่างน่าอัศจรรย์ ต่อแบบฉบับ ชู่นะห์อันดีงามของการเอี้ยะอ์ติกาฟ นั้น เป็นหนึ่งในความบารอกัตและความโปรดปรานของพระผู้อภิบาล และเป็นการฉายภาพลักษณ์แห่งพลังอำนาจของการปฏิวัติอิสลามในการปลูกฝังสิ่งดีงาม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบโดยตรงยังแบบฉบับ แบบอย่างและชูนะห์ของท่านศาสดาเช่นนี้ จำต้องมีการกำหนดและวางแผนที่ชาญฉลาด อีกทั้งสืบหาและรับรู้ถึงภัยคุกคามและข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อจะได้เป็นการปูฐานในการสร้างความซิดไกล์ของผู้เข้าร่วมเอี้ยะอ์ติกาฟ กับพระองค์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการชำระจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า อิบาอะห์แห่งเอี้ยะอ์ติกาฟ เป็นการซื้อชีวิตแห่งการขัดเกลาตัวตนที่ควบคู่กับความกระตือรือร้นและการถวิลหาความรักเพื่อยกระดับสถานะทางจิตวิญญาณให้สูงส่งมากขึ้น พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ความรักที่ไม่อาจพรรณนาได้ของบรรดาเยาวชนที่มีต่ออิบาอะห์แห่งการเอี้ยะอ์ติกาฟ หลังจากการปฏิวัติอิสลามได้ประสบชัยชนะแล้วนั้น ในวันนี้ก็สามารถประจักษ์เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมของสัญลักษณ์อันนี้ในมัสยิดและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรเป็น โอกาสที่มีค่าและยิ่งใหญ่ยิ่ง ที่เราจำต้องชื่นชมและเห็นถึงคุณค่าของมัน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อธิบายเสริมว่า โอกาสแห่งเอี้ยะอ์ติกาฟ นั้น ควรที่จะทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อทำอิบาอะห์ ใส่ใจและมุ่งมั่นยังพระผู้อภิบาลให้มากเป็นพิเศษ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การเรียนรู้และประสบการณ์แห่งการมีปฏิสัมพันธ์ในอิสลาม ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเสมือนพี่น้องกับบรรดาผู้เข้าร่วมเอี้ยะอ์ติกาฟ อีกทั้งการเรียนและการสอนมาอาริฟอิสลามในช่วงเอี้ยะอ์ติกาฟ นั้น เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดี



ที่มีค่างของพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยนุรรัศมีเช่นนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การกำหนดและวางแผนงานที่ชาญฉลาด การรู้จักอุปสรรคสิ่งกีดขวาง และภัยคุกคามที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณและความหมายที่แท้จริงของการเอียะฮ์ติกาฟ นั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับกล่าวเสริมว่า

หลักการเบื้องต้นและหลักการหลักของการกำหนดและวางแผนงานนั้น

จำต้องคำนึงถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้เข้าร่วมเอียะฮ์ติกาฟ กับพระผู้อภิบาล

ทั้งในด้านความคิดและจิตใจเป็นหลัก เพื่อสามารถเผชิญหน้ากับการตัดขาดจากความวุ่นวาย

ความขัดแย้งต่าง ๆ นานา และสิ่งปลีกย่อยของสังคมทั่วไป และสิ่งที่เป็นปกติทั่วไปของการดำเนินชีวิต